

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2003 - 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 2.095,1 km² bao gồm 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức với 312 phường, xã, thị trấn; phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long An và Tiền Giang. Dân số Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 9,2 triệu dân; có 53 dân tộc thiểu số với 468.147 người, chiếm 5,2% dân số toàn Thành phố, trong đó, có 03 dân tộc chiếm số đông và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa với 382.825 người (*chiếm 81,77% trong tổng số dân tộc thiểu số*), dân tộc Khmer 50.442 người/22.056 hộ (*10,77% tổng số dân tộc thiểu số*) và dân tộc Chăm 10.499 người (*2,24% tổng số dân tộc thiểu số*). Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều tôn giáo lớn hoạt động như Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Hòa Hảo, Hồi giáo, Cao Đài... với khoảng trên 1,6 triệu tín đồ, chiếm hơn 25% trong tổng số 9,2 triệu dân của Thành phố, các đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng tôn giáo sống hòa thuận, đoàn kết với nhau.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm hướng về cơ sở; tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nhiều nguồn lực chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân; đồng thời, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát động được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố; qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố phát huy vai trò tích cực của các tổ chức thành viên, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với nhiều hình thức vận động Nhân dân tham gia đóng góp với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong việc chỉnh trang đô thị, cải tạo mảng xanh đã thay đổi diện mạo đô thị khang trang hơn, chính sách an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả tốt, tập hợp Nhân dân, phát huy

dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, vì mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA 20 NĂM TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

1. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước; tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong những năm qua có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy ý chí tự lực tự cường, ý chí khát vọng vươn lên, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Ngày hội có sự tham dự của các vị lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương cùng đông đảo Nhân dân tại khu dân cư (*bao gồm đồng bào theo đạo, chức sắc chức việc các tôn giáo, đồng bào dân tộc*) đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang qua từng chặng đường của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và xây dựng khu dân cư sạch - đẹp; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm đã phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân gắn với phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”¹.... đưa ra các giải pháp thiết thực xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị, giảm nghèo bền vững... đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tạo nên không khí đầm ấm, vui tươi, phấn khởi góp phần củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở, cộng đồng dân

¹ Trong giai đoạn từ 2003 đến 2023, toàn Thành phố đã có **50.730** hộ dân tham gia hiến đất mở đường, hẻm với tổng diện tích đất người dân đã hiến là hơn **3 triệu m² đất**, tổng trị giá khoảng hơn **2 nghìn tỷ đồng**.

cur. Qua các phong trào, cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố đã biểu dương **427.367** gương “Người tốt - việc tốt”.

Tuyên truyền trong Nhân dân “Hướng về biên giới, biên, đảo Tổ quốc”, nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo thiết thực cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, động viên Nhân dân đề cao cảnh giác các thủ đoạn mới, tinh vi của các loại tội phạm, kịp thời đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đề tổ chức tốt Ngày hội, ngân sách Thành phố đã chi **152,503** tỷ đồng và vận động xã hội hóa số tiền **206,507** tỷ đồng. Trong dịp Ngày hội, Mặt trận các cấp đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho quý Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các thời kỳ với **108.874** lượt trường hợp với **51,86** tỷ đồng; hỗ trợ cho **486.654** gia đình khó khăn với tổng số tiền **190,891** tỷ đồng; xây mới **4.444** căn nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách khó khăn, số tiền **119.438** tỷ đồng; sửa chữa **6.875** căn nhà, số tiền **105,526** tỷ đồng; có **294.085** em học sinh được biểu dương khen thưởng, tổng số tiền **82,04** tỷ đồng; chăm lo cho **176.378** trường hợp người già, người không nơi nương tựa, trẻ em bị mồ côi do COVID-19... số tiền **95,084** tỷ đồng.

2. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần khơi dậy trong Nhân dân ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, huy động được sức mạnh Nhân dân trong việc đóng góp, bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử văn hóa của quê hương, đất nước²; thực hiện quy ước của khu dân cư³; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; truyền thống đoàn kết, nhân ái giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; kính trên nhường dưới, trọng người cao tuổi... là những nét đẹp văn hóa, thuần phong mỹ tục được phát huy thông qua Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư.

Tham gia Ngày hội, người dân càng hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong xây dựng cộng

² Có 4.539 thiết chế văn hóa được bảo tồn.

³ Có 27.773 quy ước khu dân được xây dựng.

đồng dân cư văn hóa, đoàn kết. Đặc biệt việc tổ chức Ngày hội đã phát huy tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong cộng đồng, nổi bật là việc phát huy hiệu quả và tính thiết thực của các mô hình, cách làm hiệu quả, các chương trình như “Chia sẻ yêu thương”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Trao tặng động lực - tự lực vươn Lên”; Mô hình “Cửa hàng An sinh”; Mô hình “Siêu thị mini Tết - 0 đồng”; “Viết tiếp ước mơ của em”; “Âm thực chay - Chung tay vì cộng đồng”; Ngày hội “Vì an sinh xã hội”⁴... hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tăng hộ khá, giảm nghèo bền vững; chủ động tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp đã thật sự khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư.

Thông qua việc tổ chức Ngày hội đã ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Tổ chức bình xét và đề xuất công nhận các danh hiệu văn hóa⁵. Ngày hội càng trở nên ý nghĩa hơn khi cùng nhau tổ chức bữa cơm “Đại đoàn kết” gắn với các hoạt động thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao nhà tình thương động viên cho các hộ nghèo, hộ khó khăn. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa”, xây dựng “Xã nông thôn mới”, “Phường văn minh - đô thị”. Ngày hội cũng khích lệ Nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh, các hoạt động nhằm đấu tranh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, trong thời điểm diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, hệ thống chính trị Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khống chế dịch bệnh từng bước ổn định cuộc sống người dân. Hệ thống Mặt trận cũng song song đó triển khai nhiều giải pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn dân cư trong việc ổn định cuộc sống người dân, kịp thời hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 bằng các mô hình, việc làm rất cụ thể, thực hiện *mô hình “Nghĩa tình, sẻ chia, đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19”* để kịp thời hỗ

⁴ Trong 20 năm đã có 2.423 mô hình, cách làm hay, sáng tạo giúp nhau vươn lên thoát nghèo và có gia đình tham gia.

⁵ Hiện nay, Thành phố đã có 5/5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 56/56 xã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2020; trong 20 năm qua có 24.764 lượt khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa; số gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 96% trở lên.

trợ cho các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch và Nhân dân thành phố, các tỉnh bạn với tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn **4.165 tỷ đồng**; thành lập “*Trung tâm tiếp nhận, phân phối hàng hóa thiết yếu hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19*” với mô hình “*Lưới an sinh*” bằng hình thức giao hàng thông qua ứng dụng di động “*An sinh*”, qua đó đã hỗ trợ hơn 2,7 triệu túi an sinh hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

3. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Ngày hội là dịp để người dân trong khu dân cư bàn bạc, thảo luận, đóng góp Quy ước tổ dân phố để thống nhất thực hiện theo quy ước; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn tồn tại trong khu dân cư, đề ra giải pháp để khắc phục những hạn chế trong năm vừa qua, đồng thời là cơ sở để năm tiếp theo được tốt hơn, chăm lo nhiều hơn cho Nhân dân trên địa bàn. Trong 20 năm qua, Ngày hội được duy trì tổ chức tại 1.994 khu dân cư trên địa bàn Thành phố, nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Nhân dân trong việc thực hiện các công trình dân sinh trên địa bàn thành phố, đã có **47.838** công trình với kinh phí trên **900** tỷ đồng được triển khai thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa như: công trình cải tạo hệ thống thoát nước; bê tông hóa các tuyến hẻm, tuyến đường; gắn camera an ninh trên các tuyến đường; lắp đặt các dụng cụ thể thao, trò chơi thiếu nhi tại các công viên trên địa bàn các phường; việc chăm lo cho hộ nghèo được đưa ra bàn bạc và từ đó nhiều hộ gia đình được thoát nghèo..., các công trình phục vụ tốt hơn cho người dân trên địa bàn phường góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Hệ thống Mặt trận quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện một cách đồng bộ và thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; tạo được sự hưởng ứng và khí thế thi đua sôi nổi trong các ngành, các giới, ngày càng có nhiều công trình, mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả và được nhân rộng như: “Cải tạo điểm ô nhiễm thành khu sinh hoạt cộng đồng, thành vườn rau”, “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, “Đổi pin, rác thải nhựa lấy cây xanh”; “Nhóm Zalo tuyên truyền về bảo vệ môi trường”, “Xây dựng tuyến hẻm, khu vực không có

rác tồn đọng, xây dựng tuyến hẻm sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Biển mảng tường cũ thành bức tranh tuyên truyền”; “Nhóm hộ tự quản về môi trường”, “Hành lang kênh sinh thái”, mô hình “Giáo họ - Khu dân cư không rác”; “Mỗi cơ sở tôn giáo xây dựng khuôn viên xanh”, Ngày hội “Vì dòng kênh xanh”, Câu lạc bộ “Môi trường xanh”, “Trồng cây thuốc nam trước khuôn viên các cơ sở tôn giáo”, “Trồng cây xanh và nuôi cá Koi”, “Xứ đạo không rác”; “Câu lạc bộ thanh niên Phật tử tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; công trình “Mảng xanh - sạch nơi tôn nghiêm”; “Xây dựng khu dân cư Sạch - Đẹp”... góp phần xây dựng Thành phố sạch, xanh, thân thiện với môi trường.

4. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết quả của đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận từ mỗi địa bàn cơ sở.

Trải qua 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí, vai trò của mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng được nâng lên. Tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thường xuyên được củng cố, tăng cường. Cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín, phẩm chất đạo đức được giới thiệu tham gia công tác Mặt trận. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường, xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư có nhiều đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, tạo cơ chế để người dân phát huy vai trò làm chủ của mình, trực tiếp góp ý, tham gia hiến kế trong xây dựng địa phương; tổ chức được các hoạt động tạo sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là giải pháp trọng tâm trong công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; thể hiện trách nhiệm, vai trò là cầu nối mật thiết của tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp với Nhân dân. Ngày hội chính là phương thức quan trọng trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy sức mạnh, ý chí, quyết tâm cống hiến vì đất nước của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Nhân Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2003), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 01 tháng 8 năm

2003 về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được thể chế hóa trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Qua đó khẳng định giá trị thực tiễn và cơ sở pháp lý đưa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với những giá trị cả về chính trị, xã hội, văn hóa và đã trở thành cầu nối giữa tổ chức đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân; tăng cường sự gắn bó giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp với Nhân dân. Trong 20 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thông qua việc hướng dẫn các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã định hướng để người dân phải thực sự là chủ thể của hoạt động có ý nghĩa này, hàng năm số khu dân cư tổ chức Ngày hội là 1994/1994 khu dân cư đạt tỷ lệ 100% với tổng số hơn 4 triệu lượt người tham dự (năm 2021 do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên chỉ có 640/1994 khu dân cư tổ chức Ngày hội, tuy nhiên các khu dân cư tổ chức tuyên truyền ý nghĩa Ngày Hội thông qua các trang mạng xã hội, các nhóm Zalo, Viber... của tổ khu phố, tổ nhân dân, khu dân cư).

Thông qua Ngày hội, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền đến người dân biết, bàn bạc, qua đó tạo điều kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và đã trở thành diễn đàn dân chủ của Nhân dân. Người dân được nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, đưa ra ý kiến góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống cộng đồng. Ngày hội cũng chính là kênh thông tin phong phú, chính xác nhất từ cộng đồng dân cư, đó là cơ sở để cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của Nhân dân, từ đó ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của đời sống Nhân dân, đây là một bước thể chế hóa và thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trong 20 năm tổ chức Ngày hội, các khu dân cư đã có **199.340** lượt người tham gia phát biểu góp ý về xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi cư trú, tham gia ý kiến xây dựng nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, góp ý thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Có thể nói, Ngày hội là nơi quyền làm chủ của mỗi người dân được thể hiện một cách đầy đủ, thực chất. Thông qua Ngày hội đã giúp cho Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đảng các cấp tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Kết quả đạt được và nguyên nhân

1.1. Kết quả

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các khu dân cư trên địa bàn Thành phố đều tổ chức Ngày hội trong không khí vui tươi, phấn khởi, trang trọng; 100% khu dân cư tổ chức phần lễ, trên 90% khu dân cư tổ chức cả phần Lễ và phần Hội với các quy mô khác nhau, phù hợp với từng khu dân cư, phần Hội có địa phương liên kết các khu dân với nhau tổ chức chung phần Hội nên quy mô, nội dung phong phú. Ngày hội là nơi trao truyền tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng trong mọi tầng lớp Nhân dân; diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa các thành viên trong địa bàn dân cư về việc xây dựng tình đoàn kết, củng cố nghĩa đồng bào; hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tăng hộ khá, giảm nghèo bền vững; chủ động tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Tổ chức bình bầu, xét công nhận các danh hiệu “Khu phố, Ấp văn hoá”, “Gia đình văn hóa”... Ngày hội càng trở nên ý nghĩa hơn khi cùng nhau tổ chức bữa cơm “Đại đoàn kết” gắn với các hoạt động thăm hỏi các gia đình người có công với nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao tặng các công trình nhà tình thương, tình nghĩa, phương tiện sinh kế, phương tiện đi học, trao sổ tiết kiệm... động viên cho các hộ nghèo, hộ khó khăn và người yếu thế trên địa bàn khu dân cư.

1.2. Nguyên nhân

Đạt được những kết quả nêu trên, những năm qua, công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được sự chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh phí của chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể phường, xã, thị trấn và các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tạo điều kiện cho việc tổ chức Ngày hội ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đạt được kết quả đáng khích lệ; lãnh đạo các cấp dự vừa chỉ đạo sâu sát, vừa động viên kịp thời vừa chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót để chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời; nội dung hướng dẫn Ngày hội được hướng dẫn cụ thể với những nội dung chính, còn lại để địa phương sáng tạo tùy theo tình hình, đặc điểm của từng khu dân cư. Đồng thời, Ngày hội thu hút được các giới, các thành phần dân cư cùng tham gia (người cao tuổi, trẻ, trí thức, tôn giáo, dân tộc...), các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng khác. Ngày hội nhận được nhiều ý kiến phát biểu đóng góp thiết thực xây

dựng khu dân cư; ủng hộ kinh phí thực hiện các công trình phục vụ dân sinh cũng như công tác chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn góp phần cho Ngày hội thật sự là ngày hội của toàn dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố đã tổ chức triển khai, hướng dẫn và tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm ngay sau khi tổ chức Ngày hội điểm tại khu dân cư, để phát huy những mặt thực hiện được, tiếp thu những mặt tồn tại để từ đó hướng dẫn khu dân cư còn lại tổ chức thực hiện tốt Ngày hội.

2. Những bài học kinh nghiệm trong tổ chức Ngày hội

Qua 20 năm tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự chủ động của hệ thống Mặt trận trong công tác phối hợp thường xuyên của chính quyền, và các ban ngành ở địa phương, sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân là những nhân tố quan trọng đảm bảo cho việc triển khai, tổ chức Ngày hội đạt hiệu quả. Hàng năm thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp để phát huy vai trò và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, từ đó, kịp thời hướng dẫn cho các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua. Khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự quản và sáng tạo của Nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ của địa phương, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về Ngày hội thông qua các phương tiện thông tin, trang mạng cộng đồng, họp khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức thành viên.

- Quan tâm huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt việc xã hội hóa tạo nguồn lực trong việc tổ chức Ngày hội và các hoạt động ở khu dân cư đặc biệt là kinh phí tổ chức ngày hội nhằm phát huy hết điều kiện để tổ chức triển khai, thực hiện Ngày hội đạt hiệu quả. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chủ động tham gia Ngày hội.

- Phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban Công tác Mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư, phần lễ nên tổ chức gọn nhưng vẫn đảm bảo nội dung cơ bản, phần hội được tổ chức đa dạng, bảo đảm tính trang trọng, không khí vui tươi, phấn khởi, gần gũi, gắn bó trong Nhân dân. Gắn kết chặt chẽ việc tổ chức Ngày hội với phát động, sơ, tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện các nhiệm vụ

chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, nhất là nâng cao chất lượng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; đồng thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cơ sở.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

1. Phương hướng

- Tiếp tục tham mưu, phối hợp, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội; phát huy vai trò, sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng khu dân cư với tinh thần và trách nhiệm tự quản của Nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân và tinh thần chủ động, sáng tạo và linh hoạt của cộng đồng dân cư.

- Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, nội dung và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chú trọng hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức Ngày hội ở khu dân cư đạt hiệu quả thiết thực gắn với việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố. Qua đó, phát huy vai trò của Mặt trận trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên để tổ chức Ngày hội đạt kết quả cao.

- Kịp thời phát hiện biểu dương và nhân rộng các gương tiêu biểu, tập thể, hộ gia đình, cá nhân, người tốt việc tốt tích cực hưởng ứng xây dựng địa phương, cộng đồng dân cư thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo an toàn giao thông”, Phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”, Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, Phong trào “xây dựng khu dân cư, phường, xã, thị trấn sạch, đẹp” và “xây

dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu

- Gắn việc tổ chức Ngày hội với triển khai các phong trào, các cuộc vận động nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương góp phần đưa việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ngày càng phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú.

- Tiếp tục duy trì 100% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Kết hợp tổ chức Ngày hội với công tác chăm lo an sinh xã hội, tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu, người tốt việc tốt.

- Tiếp tục thực hiện làm tốt hơn nữa công tác vận động xã hội hóa tạo nguồn lực.

Với những hoạt động thiết thực, cùng các nội dung phong phú, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định được vai trò, ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống đoàn kết của dân tộc, về yêu cầu đại đoàn kết trong tình hình mới, về lịch sử vẻ vang và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương cũng như trên toàn Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

**BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**